

Quỳnh Chi: Quá trình bà nộp đơn vào đây trong bao lâu mà đi công chức như n?

Bà Mạnh Dung: “Tôi nộp đơn năm 1980 nhưng chờ mãi đến hơn 3 năm sau vẫn chưa được nhận nên tôi kiên nhẫn và đòi rút hồ sơ lại. Hóa ra, trong hồ sơ, tôi có yêu cầu được làm công nhân sát công nhiệm và hồ báo rằng họ đang xem xét vấn đề này. Một tháng sau, tôi được nhận. Lúc đó là năm 1984. Tôi được huấn luyện khoảng 16 tuần rồi và sau đó bắt đầu làm nhân viên công nhiệm ở Houston, Texas. Lúc này, tôi là người Việt Nam đầu tiên trở thành nhân viên công nhiệm FBI.”

Quỳnh Chi: Là người Châu Á và cũng thường xuyên nhận nhảm về vùng này, khi còn làm nhân viên có phải đây là một lợi thế cho một nhân viên công nhiệm như bà?

Bà Mạnh Dung: “Một câu hỏi khá thú vị. Thú thật, khi tôi đi các nước Châu Á, họ có thể nhận ra tôi là người Việt Nam. Nhưng khi tôi về Việt Nam thì thật thú vị là họ không biết tôi là người Việt. Họ chỉ nghĩ tôi là người Nhật, Trung Quốc hay Hàn Quốc... Tôi nghĩ đó cũng là một lợi thế cho một nhân viên công nhiệm.”

...đến Công nhân sát công nhiệm

Quỳnh Chi: Trong 20 làm nhân viên công nhiệm FBI, có sự kiện nào làm bà nhớ nhất?

Bà Mạnh Dung: “Có nhiều lắm. Hai mươi năm thì có rất nhiều điều để nói. Bản bè cũng khuyến khích tôi viết hồi ký... Một trong những vinh dự của người công nhân sát công nhiệm FBI là ghi công để bắt những tên tội phạm nằm trong danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất. Tôi may mắn bắt được 2 trong số họ nằm trong danh sách này. Người thì họ nhận tên Nguyễn Thành Thành. Anh này là người Việt Nam đầu tiên nằm trong danh sách 10 người bị FBI truy nã gắt gao nhất trên thế giới.

Anh này phạm tội ám sát ông chủ của mình ở New York và trốn về Việt Nam. Lúc này là thập niên 80, 90, nhiều người cho rằng nếu đã trốn về Việt Nam thì không phải sợ nữa. Bởi vì FBI không có những kỹ thuật để tìm tội phạm về Việt Nam và nếu tìm được thì cũng khó bắt. Lúc này, công trình của tôi đang làm việc tại cửa hàng Hoa Kỳ ở Bangkok và liên lạc với tôi. Tôi lập tức liên lạc để tìm kiếm tại Minneapolis qua Bangkok, rồi Việt Nam để giúp công nhân sát Việt Nam tìm anh tội phạm này. Hơn ba tháng sau, anh này bắt được.”

Quỳnh Chi: Còn những hợp tác hai là như thế nào?

Bà Mạnh Dung: “Còn những hợp tác hai là một người phạm tội xâm nhập trái em cũng nằm trong danh sách 10 người bị FBI truy nã gắt gao. Anh này đã bắt ở Bangkok nhưng khi ra tòa, tòa án Bangkok cho anh ta tội ngộ phạm hỏi và giao passport của anh. Nhưng Bangkok là một nơi có thể làm giả giấy tờ một cách quá dễ dàng. Sau khi ra khỏi tòa, anh này làm giấy tờ giả và phòu thu thập toàn bộ khuôn mặt để làm trốn. Hai năm sau, tôi nhận được nguồn tin báo rằng anh này có thể là tên tội phạm đào tẩu này. Lúc này, tôi đã làm cho cửa hàng Hoa Kỳ ở Bangkok. Sau khi nói chuyện với người cung cấp tin, tôi khẳng định chính nhân vật đang nghi vấn là người đào tẩu. Và chờ đợi 24 tiếng đồng hồ sau, anh này bắt được.”

Nhưng việc tôi làm nhiều khi đi chung với nhau nhưng tôi được hái được thành công khi công

gng hnt mc.
(Bà M Dung)

Ngay sau khi v h u năm 2004, vai trò c a bà M Dung i mtt n n a thay đ i. Cũng gng nh i n thay đ i đ u tiên, đó là mtt s thay đ i mang tính đ i p. Không đ tính tr c, nhng bà i m nhà hàng ph c v món ăn ng i Viit trên đtt Thái, i y tên Xuân Mai – tên c a con gái bà. Con đ ng Sukhumvit v n đã đ c bi t vì n i li n hai x Chùa Tháp và Chùa Vàng; trên con đ ng này, nhà hàng Xuân Mai cũng tr nên đ c bi t v i cách trang trí i y hoa sen làm ch đ o.”

Quỳnh Chi: Có th nói là bà đóng đ n ba vai trò: hoa h u áo dài, nhân viên FBI và bà ch nhà hàng. Không bi t là có s liên h nào c a ba vai trò đó không?

Bà M Dung: “Nhng vic tôi làm nh u khi đ i ch i v i nhau nhng tôi đ u gtt hái đ c thành công khi c gng hnt mc. Ví d , khi làm FBI thì tôi c giúp ph n nào cho công vic i n. Đó là tr thành ng i đ u tiên b c đ u c u gi a c nh sát FBI Hoa K và c nh sát Viit Nam.

Hi n t i, trong vai trò ch nhà hàng, m i tháng ph i v Viit Nam đ mua nhng v t đ ng c n thi t, tôi th y r t đau lòng vì m i ng i dùng btt ngtt quá nh u. Có l là do t th p niên 80, khi Hoa K và Viit Nam ch a có giao th ng thì ng i Viit h i ngo i g i btt ngtt v Viit Nam thay vì g i ti n. Cho nên, vic ăn btt ngtt đã tr thành thói quen c a nh u ng i Viit Nam trong n c. Tôi luôn mu n có ti ng nói đ bà con ý th c đ c r ng vic ăn btt ngtt s nh h ng r t nh u đ n s c kh e. Cho nên, khi làm FBI, tôi có nh m v thì bây gi , tôi cũng t cho mình cái nh m v nh th .”



Mtt góc nhà hàng Xuân Mai. RFA photo

Vai trò m i

Quỳnh Chi: R t thú v , v y trong ba vai trò trên, vai trò nào bà th y thích nh t và đóng tr n vai nh t?

Bà M Dung: “Vai trò c a mtt hoa h u áo dài ch a bao gi đ c tôi cho là quan tr ng. Còn nói v vic làm c nh sát đ c nhím FBI, thì qu thtt n u có ki p sau, tôi cũng không ch c mình có đ c c h i y. Nói v vic n u b p nh bây gi thì sau khi v h u, tôi không h nghĩ r ng có th tìm đ c mtt công vic nào thú v b ng công vic trong FBI. Tuy nhiên, ngh b p này r t vui, đ c bi t là khi th y th c khách vui v , mình cũng th y hnh đ n.”

Quỳnh Chi: Bà tâm s r ng mình r t thích làm c nh sát đ c nhím và th y đ c nhng đ u thú v c a nó, th vì sao bà l i không h ng hai con c a mình theo nghi p m ?

Bà Mä Dung: “Khi các con tôi còn nhỏ, đôi lúc tôi phải mang con theo khi thực hiện nhiệm vụ. Cho nên, chức vụ công viên của FBI đã có trong máu chúng nó rồi. Các con tôi chấp hành công việc nào, tôi cũng sẵn lòng. Nếu nó muốn trở thành cảnh sát đặc nhiệm FBI, tôi cũng sẵn lòng, nhưng không ép.”

Nghề nghiệp này rất vui, đặc biệt là khi thấy thực khách vui vẻ, mình cũng thấy hạnh phúc.
(Bà Mä Dung)

Quỳnh Chi: Nhiệm vụ của công viên cho rằng mọi mặt công việc luôn có một góc khuất của mình, không biết điều này có đúng với bà không?

Bà Mä Dung: “Có nhiệm vụ của, nhưng mà đã tự tôi lúc tự, tự mình là để. Bây giờ tôi chấp hành giúp con thành tài. Đó là tâm nguyện của tôi. Mặc dù chuyện tình cảm gia đình tan vỡ nhưng tôi rất hạnh phúc vì mình đã một tay nuôi hai con khôn lớn.”

Cách đây 12 năm, vì quá đam mê nghiệp vụ, bà Mä Dung chuyển nhà sang Thái Lan sinh sống. Là một bác sĩ, có sở thích riêng ở Hoa Kỳ, nhưng bà Mä Dung đã không thể đi chung con đường với bà. Hiện nay, hai con của bà Mä Dung đều đã trở nên thành. Nhưng tình hình bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đời mình. Tuy nhiên, mang vợ này hỏi bà, chấp nhận được cái lúc đó. Bà cho biết nhiệm vụ của bà chấp hành tốt nhất vì con trai, hiện là sinh viên ngành không gian, có một giấc mơ “rất lớn”. Có lẽ chuyện với bà Mä Dung sẽ được nói lại trong một dịp khác, khi gặp mặt của chàng trai trẻ này thành hiện thực.